

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hóa, ngày tháng 10 năm 2024

V/v tổ chức rà soát, thống kê, báo cáo danh sách người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão, mưa, lũ.

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 15008/UBND-KTTC ngày 11/10/2024 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão, mưa, lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác các hộ gia đình, các cháu học sinh và các đối tượng khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão, mưa, lũ trên địa bàn; trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để hỗ trợ nếu cần thiết, đảm bảo sớm ổn định đời sống, sản xuất, học tập cho người dân (có các văn bản gửi kèm theo).

Để có đầy đủ cơ sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên và diễn biến, tình hình thực tế, ảnh hưởng của thiên tai tại địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo một số nội dung như sau:

1. Tiến hành rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác các hộ gia đình, các cháu học sinh và các đối tượng khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão, mưa, lũ trên địa bàn (chi tiết có các biểu hướng dẫn thống kê gửi kèm theo).

2. Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu rà soát, thống kê, báo cáo.

3. Văn bản báo cáo của các địa phương đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất trong ngày **23/10/2024** để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; quá thời hạn nêu trên, nếu các địa phương không có văn bản báo cáo thì coi như không có nhu cầu hỗ trợ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TL (Long).

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

BIỂU SỐ 1: THỐNG KẾ CÁC HỘ GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN DO MƯA LŨ

TT	Tên chủ hộ ¹	Số nhân khẩu ²	Địa chỉ ³	Gặp khó khăn do đợt mưa lũ ⁴	Tình trạng khó khăn gặp phải ⁵	Đã được hỗ trợ hoặc đang được đề xuất hỗ trợ ⁶	Chưa được hỗ trợ ⁷	Ghi chú
Ví dụ								
1	Nguyễn Văn A	4		Bão số 3 và mưa lũ sau bão	Hộ có nhà bị thiệt hại nặng, hiện chưa sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn	Đã được hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn của MTTQ; nhưng do là hộ nghèo, kinh tế khó khăn nên chưa đủ kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà đảm bảo an toàn		
2								
...								

(¹) Ghi rõ tên chủ hộ.

(²) Ghi đầy đủ số nhân khẩu trong gia đình.

(³) Ghi rõ thôn (bản), xã (thị trấn).

(⁴) Ghi rõ hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đợt thiên tai nào (bão số 3 và mưa lũ sau bão, bão số 4 và mưa lũ sau bão,...)

(⁵) Ghi rõ tình trạng khó khăn mà hộ gia đình đang gặp phải như: Hộ mất nhà, thiệt hại nặng về nhà ở, hộ phải di dời khẩn cấp (có thể đã được hỗ trợ nhưng vẫn còn gặp khó khăn); hộ bị thiệt hại nặng về sản xuất ảnh hưởng lớn đến sinh kế, lương thực, kinh tế trong thời gian tới; hộ có người chết, người bị thương là lao động chính trong gia đình;....

(⁶) Phần này chỉ rà soát, thống kê đối với các hộ gia đình đã được hỗ trợ hoặc đang được đề xuất hỗ trợ nhưng vẫn còn gặp khó khăn (nêu rõ đã được hỗ trợ bao nhiêu, từ nguồn nào,...).

(⁷) Nếu hộ gia đình gặp khó khăn chưa được hỗ trợ thì đánh dấu X.

BIỂU SỐ 2: THỐNG KÊ CÁC CHÁU HỌC SINH GẶP KHÓ KHĂN DO MƯA LŨ

TT	Tên học sinh	Trường, lớp	Gặp khó khăn do đợt mưa lũ	Tình trạng khó khăn gặp phải	Ghi chú
Ví dụ					
1	Nguyễn Văn A	Lớp 3A, Trường Tiểu học Pù Nhi, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát	Bão số 3 và mưa lũ sau bão	Mưa lũ đã làm hư hỏng toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập của cháu; do gia đình là hộ nghèo, kinh tế khó khăn nên chưa có điều kiện mua đầy đủ sách vở mới cho cháu	
2					
...					

BIỂU SỐ 3: THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC GẶP KHÓ KHĂN DO MƯA LŨ

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Gặp khó khăn do đợt mưa lũ	Tình trạng khó khăn gặp phải	Ghi chú
Ví dụ					
1	Nguyễn Văn A	Xã Thạch Định, huyện Thạch Thành	Bão số 3 và mưa lũ sau bão	Mất việc làm do nhà xưởng, trang trại,... bị thiệt hại do mưa lũ, hiện nay chưa hoạt động trở lại; là nguồn thu nhập chính, gia đình là hộ nghèo	
2					
...					